

"บิ๊กตู"สั่ง ศธ.ฟ้องบิลเลียนฯฉ้อโกง อดีตบิ๊ก สกสศ.ด้วย-ให้ "ธนชาติ" ชดใช้ 2.1 พันล.

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ย. 2558

**'บิ๊กตู'สั่ง ศธ.ฟ้องบิลเลียนฯฉ้อโกง อดีตบิ๊ก สกสศ.ด้วย-ให้'ธนชาติ'ชดใช้ 2.1 พันล.
'พินิจศักดิ์'แจงขอหา'สนับสนุน-ยกยอก'แล้ว**

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนหนึ่งเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือเลขที่ นร.0401.6/12848 ลงวันที่ 30 ตุลาคม ถึงนายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตอบกลับกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสรุปสำนวนการตรวจสอบกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) ชื่อตัวสัญญาฉบับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายภุมมีปัญญาให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการตามผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมูลความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 214 กับบริษัทบิลเลียนฯ และเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดกับอดีตผู้บริหาร สกสศ.กรณีการซื้อตัวสัญญามูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500 ล้านบาท

โดยเสนอให้ดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องกับผู้บริหารบริษัทบิลเลียนฯ และกรรมการบริษัทบิลเลียนฯ รวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหาร สกสศ. อดีตประธานกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และคณะกรรมการ สกสศ.ที่มีส่วนในการอนุมัติเงินในการซื้อตัวสัญญากับบริษัทบิลเลียนฯทุกคน โดยผู้ที่เป็นข้าราชการให้ดำเนินการทางวินัยด้วย

"นอกจากนี้ หนังสือจาก สลค.ยังให้ธนาคารธนชาติชดใช้เงิน 2,100 ล้านบาทคืนให้ สกสศ.กรณีอนุมัติปีบัญชี และเบิกถอนเงินของ สกสศ.ที่ฝากไว้กับธนาคารธนชาติ สาขาสี่แยกเฉลิมบุรี (เยาวราช) เพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารมีความประมาทเลินเล่อ

ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ ขณะเดียวกัน สลค.ยังได้ส่งหนังสือดังกล่าวถึง ศธ.เพื่อให้ ศธ.ดำเนินการตามผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอผลการตรวจสอบ" แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ส่วนการตรวจสอบกรณี สกสศ.ซื้อหุ้นบริษัท หนองคายนาอยู่ จำกัด มูลค่าความเสียหายประมาณ 800 ล้านบาทนั้น เบื้องต้นอดีตผู้บริหาร สกสศ.ที่อนุมัติเรื่องดังกล่าวมีความผิดแน่นอน ส่วนบริษัทหนองคายนาอยู่จะมีความผิดหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ คาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสัปดาห์หน้า

"ขณะนี้ภายใน สกสศ.เองยังมีความไม่ชอบมาพากลอีกหลายเรื่อง ล่าสุดได้มีผู้เสียหายส่งเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าผู้บริหาร สกสศ.บางคนเปิดรับลูกหลานของตัวเองเข้ามาทำงานใน สกสศ.ในตำแหน่งลูกจ้าง โดยไม่ผ่านการสอบเหมือนที่ผ่านมาถึง 86 คน

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือให้ผู้บริหารคนดังกล่าวชี้แจงแล้ว"

แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รัชการเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ได้รับหนังสือจาก สกค.กรณี พล.อ.ประยุทธ์ให้ ศธ.ดำเนินการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูล กรณี สกสค.ซื้อตั๋วสัญญา กับบริษัทบิลเลียนซ์แล้ว โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาในหลายประเด็นด้วยกัน ทั้งประเด็นการซื้อตั๋วสัญญามูลค่าความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท การซื้อตั๋วสัญญามูลค่าความเสียหายประมาณ 2,100 ล้านบาท และการซื้อตั๋วสัญญามูลค่าความเสียหายประมาณ 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ จำเป็นต้องหารือกันก่อนในที่ประชุม รวมถึงขอเอกสารเพิ่มจากสำนักงาน

หนังสือพิมพ์มติชนรายวันผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยตนได้เสนอไปยังคณะกรรมการ สกสค.แล้ว ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติการของ สกสค.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนและเป็นเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ไว้ที่ สน.ดุสิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน จากนั้นเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อ ทั้งนี้ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานแล้ว

"กรณีมีผู้เสียหายส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าผู้บริหารบางคนรับลูกหลานเข้ามาทำงานในตำแหน่งลูกจ้างโดยไม่สอบ 86 คนนั้น เพิ่งได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ได้มอบให้นายวัชรินทร์ ผละพล รองเลขาธิการ สกสค. จัดทำรายละเอียดเพื่อชี้แจงกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเบื้องต้นนายวัชรินทร์แจ้งว่าดำเนินการตามระเบียบ" นายพินิจศักดิ์กล่าว

ที่มา [มติชน ฉบับวันที่ 28 พ.ย. 2558 \(กรอบบ่าย\)](#)